

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

Tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp



Thành phố Thái Bình ngày càng khang trang.

Với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, Đảng bộ thành phố Thái Bình đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp gắn với chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Bình lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian này, Đảng bộ thành phố Thái Bình đang lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 187-KH/TU, ngày 25/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, Thành ủy đã xây dựng đề cương hướng dẫn các cơ sở về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc; thành lập xong các tiểu ban phục vụ đại hội như nhân sự, tuyên truyền, văn kiện, tổ chức phục vụ, an ninh trật tự; thành lập các tổ giúp việc cho các tiểu ban; thành lập 8 tổ công tác chuẩn bị đại hội cơ sở. Các tiểu ban đã ban hành kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ và quy chế làm việc của tiểu

ban. Ban Thường vụ Thành ủy triển khai kế hoạch đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2015 - 2020. Bà Bùi Phương Hoa, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Thời gian này, Thành ủy đang tập trung thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, Thành ủy cũng chủ động chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Trong đó, lưu ý khi xây dựng báo cáo chính trị của chi bộ, đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; báo cáo chính trị cần thảo luận kỹ lưỡng,

hoạt chính trị quan trọng, được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị của các cấp, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Các xã, phường cũng đã chủ động lựa chọn các công trình và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thôn, tổ dân phố xây dựng kế hoạch và đăng ký các phần việc, công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Đến nay, 19/19 đảng ủy xã, phường của thành phố đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội; các tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thiện đề cương chi tiết báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm... 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Xác định việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân thành phố Thái Bình tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến nay, 19/19 đảng ủy xã, phường của thành phố đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội; các tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thiện đề cương chi tiết báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm... 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

CÁN BỘ, CHIẾN SĨ TRUNG ĐOÀN 8 Tham gia công tác thủy lợi đồng xuân tại xã Việt Hùng

Từ ngày 17/12, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) tham gia lao động cùng nhân dân địa phương làm thủy lợi đồng xuân tại xã Việt Hùng (Vũ Thư).

Từ ngày 17 - 21/12, 86 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8 cùng nhân dân địa phương tham gia nạo vét, khơi thông mương mả nội đồng; đào đắp bờ vùng; chỉnh trang hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng tại 3 HTXNN Tân Phong, Phú Lộc, Minh Hùng (xã Việt Hùng). Sự hỗ trợ tích cực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8 góp phần để xã Việt Hùng hoàn thành mục tiêu giải tỏa 16.000m³ vật cản trên sông, mương mả; đắp 600m³ bờ vùng, san sửa trên 16.000m² đường nội đồng... trong kế hoạch thủy lợi đồng xuân năm 2019 - 2020, từ đó tạo thuận lợi trong sản xuất cho nhân dân.



Đoàn viên thanh niên huyện Đông Hưng hỗ trợ ngày công giúp nhân dân thôn Thọ Hưng, xã Minh Châu xây nhà văn hóa thôn.

Trong năm 2019, toàn tỉnh có 392 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. Trong đó, các cấp bộ đoàn đã tu sửa và xây mới 15,2km đường giao thông nông thôn, nội đồng; xây mới, sửa chữa 24 nhà nhân ái, 47 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn duy trì tốt các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật, vốn, cơ sở vật chất; nâng cao kiến thức, tay nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi và nhân dân...

Trao tặng xe lăn cho người khuyết tật

Sáng ngày 18/12, tại xã Bình Minh (Kiến Xương), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Từ thiện thánh hữu ngày sau (Mỹ) tổ chức trao tặng xe lăn cho người khuyết tật của huyện Kiến Xương. Tại chương trình, 7 phụ nữ khuyết tật được nhận xe lăn do Hội Từ thiện thánh hữu ngày sau tài trợ. Trước đó, đã có 14 người khuyết tật là hội viên và thân nhân hội viên phụ nữ trong huyện Kiến Xương đã được nhận xe lăn và khung tạt.

Như vậy, trong năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Từ thiện thánh hữu ngày sau trao tặng 175 xe lăn, 15 khung tạt đi cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình. Đây là hoạt động thiết thực giúp người khuyết tật nói chung, phụ nữ khuyết tật nói riêng có phương tiện đi lại, phục vụ lao động và học tập, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.



Đường hoa phụ nữ làm đẹp làng quê.

LỢI LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH

"Đền ơn đáp nghĩa"

tháng thi công, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm, căn nhà mới khang trang mái bằng khép kín với tổng diện tích sử dụng gần 100m² trị giá trên 200 triệu đồng đã hoàn thành. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh, số còn lại do ông bà và anh em trong dòng họ, con cháu giúp đỡ. Từ nay, mỗi khi có mưa bão, ông bà không còn phải lo nũa, cuộc sống sẽ ổn định và an nhàn hơn lúc tuổi già. Trong niềm xúc động ngày khánh thành nhà, ông Thọai bộc bạch: Tôi rất xúc động và cảm ơn Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và bà con lối xóm đã quan tâm, giúp gia đình tôi có cuộc sống ổn định hơn.

Cũng được bàn giao nhà tình nghĩa vào dịp này là trường học của bệnh binh hạng 1/3 Lưu Ngọc Chuẩn, xã Đông Hợp (Đông Hưng). Do không có khả năng lao động để phát triển kinh tế, cuộc sống nghèo túng cứ bám lấy gia đình ông. Để giúp gia đình ông ổn định

cuộc sống, Bộ CHQS tỉnh đã trích quỹ hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới. Điều ý nghĩa hơn, đó là căn nhà tình nghĩa được khởi công xây dựng và khánh thành, bàn giao đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Cũng trong các hoạt động kỷ niệm, Bộ CHQS tỉnh còn trích quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của đơn vị, tổ chức nhiều đoàn công tác đến hỏi thăm, trao gần 60 suất quà, mỗi suất trị giá 800.000 đồng tặng thanh nhân liệt sĩ, thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh, Đền thờ Bác Hồ. Tổ chức gặp mặt các bộ phận hưu qua các thời kỳ và trao hơn 2.000 suất quà, mỗi suất từ 300.000 - 500.000 đồng cho các đối tượng. Giao lưu, tặng quà thân nhân cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh...



Đại diện Bộ CHQS tỉnh trao 80 triệu đồng cho thương binh hạng 3/4 Trần Văn Thọai, xã Hồng Lý (Vũ Thư) trong ngày khánh thành nhà tình nghĩa.

Theo Đại tá Phạm Đức Kiên, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, ngoài hỗ trợ tiền xây dựng nhà tình nghĩa, từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động chính sách đối với các đối tượng là thương binh, liệt sĩ, người có công; trong đó, tiếp tục tổ chức thăm định, xét duyệt, báo cáo Quân khu trên 2.800 hồ sơ; tổ chức chi trả tổng số tiền trên 4,6 tỷ đồng cho trên 1.500 đối tượng được hưởng trợ cấp một lần theo các quyết định 49, 62, 142, 290 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tiếp

nhận hồ sơ, tổ chức giám định thương tật đối với gần 130 trường hợp và chi trả trợ cấp theo Thông tư số 28 cho 30 trường hợp với số tiền trên 2,1 tỷ đồng bảo đảm tận tình, chu đáo, không để xảy ra sai sót. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm kết luận địa bàn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh. Chỉ đạo Ban CHQS các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Hưng Hà, Quỳnh Phụ tiến hành

khảo sát xác minh 9 ngôi mộ liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang. Vừa qua, các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Hưng Hà đã tổ chức cất bốc, quy tập và an táng 3 hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ các địa phương.

Những hoạt động trên của lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) triển khai thực hiện tích cực, tạo thành ý thức tự giác của chị em. Nội bật là việc học và làm theo Bác gắn với phong trào vận động phụ nữ thực hành tiết kiệm và tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Yến, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Hòa cho biết: Nếu mỗi chị em tiết kiệm riêng lẻ thì số tiền không nhiều nhưng khi chúng tôi tập trung lại thì giá trị mang lại rất lớn không chỉ về vật chất mà còn là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Cách làm của phụ nữ Minh Hòa cũng là cách làm của nhiều hội phụ nữ cơ sở khác trong thực hiện giao ước thi đua "Phụ nữ Thái Bình làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững". Các cấp hội đã duy trì, nhân rộng các mô hình tiết kiệm bằng nhiều hình thức như: nuôi lợn nhụa, hòm, ống tiết kiệm; tiết kiệm thóc, gạo; thành lập các tổ tiết kiệm vay vốn theo các chương trình vay vốn của các ngân hàng, các dự án... Trong 3 năm, các chị đã tham gia

tiết kiệm hơn 162 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội tuyên truyền, vận động phụ nữ tiết kiệm nguyên liệu sản xuất, tiết kiệm điện, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi, giúp không hoàn lại, xây dựng mái ấm tình thương, cấp lá yêu thương, học bổng giúp học sinh nghèo đến trường, trao tặng con giống, thể thao miễn y tế, bảo hiểm thân thể, tặng quà nhân dịp lễ, tết... với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm. Đến nay, Thái Bình là 1 trong 8 tỉnh của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cấp xã. Tỉnh có 4 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt

chuẩn huyện NTM, các huyện còn lại đã hoàn thành 9/9 tiêu chí, được đoàn thẩm tra của tỉnh đánh giá kết quả, đang hoàn thiện hồ sơ để nghị trung ương thẩm định và đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM. Trong thành tích chung đó có đóng góp không nhỏ của chị em phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Đối với việc vận động phụ nữ tham gia xây dựng NTM, chúng tôi đã bắt đầu từ những câu chuyện nhỏ, đi từ nhu cầu tối thiểu cuộc sống của mỗi gia đình, từ những việc chị em có thể làm được để vận động chị em làm. Các cơ sở hội đảng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của

địa phương, xây dựng NTM như: hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ, vận động hội viên, phụ nữ xây dựng, nhân rộng các mô hình về phát triển kinh tế... Bên cạnh đó, hàng năm, các cấp hội phối hợp với các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức đào tạo nghề mới, đào tạo lại cho hơn 1.000 lao động nữ, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, giúp phụ nữ khởi nghiệp. Chúng tôi cũng đẩy mạnh khai thác nguồn vốn vay từ các ngân hàng và các nguồn vốn khác giúp hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Cùng với đó, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, công tác hậu phương quân đội đã được các cấp hội thực hiện hiệu quả. Trong 3 năm, các cấp hội đã vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa 71 ngôi nhà tình thương trị giá 2,867 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà

phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, thanh niên lên đường nhập ngũ... trị giá hàng tỷ đồng. Nhiều mô hình đã tạo nên thương hiệu của phụ nữ như: hũ gạo tình thương, đường hoa phụ nữ; thu gom, phân loại và xử lý

rác thải tại gia đình; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng... Với cách lựa chọn những vấn đề thiết thực, đúng với nhu cầu thực tế, phù hợp với khả năng thực hiện của phụ nữ, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua không chỉ là những mục tiêu, chỉ tiêu trong các văn bản, nghị quyết của hội mà còn trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của chị em và các cấp hội LHPN.